

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN TIỀN HẢI

Góp sức xây dựng nông thôn mới



Mô hình trồng ổi của hội viên nông dân huyện Tiền Hải có đầu ra ổn định.

Bằng những giải pháp cụ thể, sát thực, những năm qua, Hội Nông dân huyện Tiền Hải đã tích cực cùng các ngành, đoàn thể của huyện thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần nâng cao đời

sống vật chất và tinh thần cho người dân, tạo nên diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. 10 năm qua, Hội Nông dân huyện Tiền Hải luôn giữ vững sự đoàn kết, vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, công

tác hội và phong trào xây dựng NTM. Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện đổi mới tư duy, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng kỹ thuật, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tham gia đóng góp

công sức, tiền của, đất đai, xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn. Các phong trào thi đua do Hội phát động và tổ chức thực hiện như phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh... đều hướng vào thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM. Tích cực xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt, VAC tổng hợp đạt hiệu quả kinh tế cao như mô hình nuôi tôm công nghệ cao, nuôi ngao giống, nuôi vịt biển... Bên cạnh đó, Hội còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia khôi phục, giữ gìn các giá trị văn hóa như lễ hội, các hoạt động văn nghệ truyền thống tại địa phương, thể dục thể thao; tham gia bảo vệ môi trường. Phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho con em lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân

hàng năm. Tích cực tham gia các tổ, đội an ninh, lực lượng dân quân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết quả, trong 10 năm xây dựng NTM, Hội Nông dân huyện Tiền Hải đã tổ chức 689 cuộc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho 74.272 lượt hội viên, nông dân về xây dựng NTM. Hội viên, nông dân đã hiến 2.077,393m² đất nông nghiệp, đất thổ cư; xây dựng 906 công trình hạ tầng nông thôn; ủng hộ, đóng góp 314,459 triệu đồng và 156.999 ngày công lao động; hỗ trợ xóa nhà dột nát cho 780 hộ nghèo, gia đình chính sách; đào tạo nghề cho 28.285 hội viên. Cùng với đó, tổ chức ký kết với 34 doanh nghiệp trong bao tiêu sản phẩm; xây dựng thành công 84 mô hình bảo vệ môi trường, 182 mô hình tự quản về an ninh trật tự; thành lập 9 mô hình tổ hợp tác để hội viên giúp nhau phát triển kinh tế. Mỗi chi hội còn thực hiện tốt việc giúp đỡ 1 - 2 hộ hội viên thoát nghèo gắn với kết quả thi đua hàng năm. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phát huy những lợi thế về điều kiện

tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao. Bên cạnh hỗ trợ về giống, vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, Hội Nông dân huyện còn tổ chức hướng dẫn những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi. Từ đó động viên tinh thần, khích lệ hội viên cùng thi đua phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình. 100% cơ sở hội thực hiện tốt việc ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội về vay vốn hộ nghèo và các gia đình chính sách đạt trên 140 tỷ đồng cho 6.112 hộ vay; tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên 120 tỷ đồng cho 4.618 hộ vay. Nguồn vốn đã giúp hội viên đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi và kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với những đóng góp thiết thực trong thời gian qua, Hội Nông dân huyện Tiền Hải đã khơi dậy và phát huy thế mạnh của hội viên, nông dân trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM ở địa phương.

MẠNH THẮNG

VŨ THƯ
97,38% người dân hải lồng về kết quả chung xây dựng NTM

Phát huy quyền làm chủ của người dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), MTTQ các cấp huyện Vũ Thư đã triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM.

Trong tổng số 46.717 phiếu đánh giá phát ra đối với 11 câu hỏi, ý kiến hài lòng đạt tỷ lệ thấp nhất là 41.680 phiếu, bằng 89,22% đối với câu hỏi số 8 về hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện; công tác bảo vệ môi trường của huyện; các cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm. Ý kiến hài lòng đạt tỷ lệ cao nhất là 45.724 phiếu, bằng 97,87% đối với câu hỏi số 6 về cơ sở vật chất trường lớp và chất lượng giảng dạy của các trường trên địa bàn huyện. Riêng câu hỏi số 11 đánh giá về sự hài lòng đối với kết quả chung về xây dựng NTM của huyện đạt 45.494 phiếu bằng 97,38%.

Hầu hết các hộ dân được hỏi ý kiến đều hài lòng với kết quả xây dựng NTM của huyện và cho rằng: Chương trình xây dựng NTM tại địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới; hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng... được đầu tư nâng cấp ngày một khang trang, sạch đẹp hơn.

PHẠM HUỆ
(Vũ Thư)

Tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo 4,69 tỷ đồng

Thời gian qua, các cấp hội liên hiệp phụ nữ huyện Tiền Hải đã có nhiều mô hình hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nổi bật là các mô hình thực hành tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo.

Đến nay, 100% cơ sở hội và chi hội đều có mô hình học tập và làm theo Bác, mỗi hội viên tham gia ít nhất 1 hoạt động tiết kiệm. Các cơ sở hội đã duy trì hoạt động tốt 235 tổ tiết kiệm với 29.937 thành viên tham gia, giúp 586 hội viên với số tiền 4,69 tỷ đồng để phát triển sản xuất, chăn nuôi, giảm bớt khó khăn; duy trì mô hình "Bơ gạo tình nghĩa", giúp hơn 1.400 hội viên khó khăn hơn 30 tấn gạo. Bên cạnh đó, chi em còn tham gia phong trào nuôi lợn nựa, giúp nhau ngày công lao động, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vào phường cho nhau vay không lấy lãi bằng tiền, vật tư sản xuất với tổng trị giá hàng tỷ đồng...

Giúp đỡ 127 thanh niên chậm tiến

Thời gian qua, công tác giáo dục, cảm hóa và xây dựng các mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện ma túy được hội liên hiệp thanh niên các cấp quan tâm.

Tổ chức hội các cấp đã có nhiều hoạt động như: thăm hỏi, động viên, tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế giúp các đối tượng thanh niên sớm hòa nhập cộng đồng, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội. Đồng thời duy trì, thành lập mới các câu lạc bộ "Thắp sáng niềm tin", nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thanh niên đăng ký giúp đỡ, hỗ trợ, cảm hóa thanh niên chậm tiến. 5 năm gần đây, các cấp bộ hội đã chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động, giúp đỡ 127 thanh niên chậm tiến, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập cộng đồng.

KUÂN PHƯƠNG

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Thời điểm này, nhiều gia đình làm cây phát lộc tại xã Minh Tân (Đông Hưng) đang hối hả vào vụ tết.

Độc quốc lộ 39A, đoạn qua xã Minh Tân, hầu như gia đình nào cũng trồng và làm sản phẩm từ cây phát lộc. Trước năm 2000, các gia đình chỉ trồng phát lộc để bán cành cho người dân cắm lọ chơi tết với mong muốn có một năm phát tài, phát lộc nên hiệu quả kinh tế không cao. Nhưng hơn 10 năm nay, một số hộ dân đã nghiên cứu, sáng tạo khung để tạo ra các sản phẩm phát lộc đẹp, độc, lạ, vừa tăng giá trị cho cây phát lộc vừa đáp ứng nhu cầu chơi cây của người tiêu dùng. Ông Nguyễn Đăng Sơn, Bí thư Chi bộ thôn Đình Phùng, xã Minh Tân cho biết: Nghề trồng cây phát lộc xuất phát từ thôn Đình Phùng rồi mở rộng sang các thôn lân cận là Duy Tân, Hưng Sơn. Song làm tháp phát lộc và các sản phẩm từ cây phát lộc lại chủ yếu tập trung ở thôn Đình Phùng. Trong thôn có 80 - 90% hộ dân tham gia trồng và làm tháp phát lộc. Vì vậy, một người hay gọi

Phát tài từ cây phát lộc

thôn Đình Phùng là "Làng phát lộc". Thu nhập từ cây phát lộc cao hơn cấy lúa gấp 3 - 4 lần. Sản phẩm phát lộc cũng cao gấp 4 lần so với bán cành. Cùng với cây đào, cây phát lộc từ lâu đã trở thành cây làm giàu chủ yếu của người dân nơi đây. Mỗi năm, thôn Đình Phùng

thu từ phát lộc từ 10 - 15 tỷ đồng. Năm 2019, thu nhập bình quân của thôn ước đạt 45 triệu đồng/người (cao nhất xã).

Là một trong những hộ dân trồng nhiều cây phát lộc nhất xã Minh Tân, anh Nguyễn Đăng Thuyết, thôn Đình Phùng cũng là hộ đầu tiên nghiên cứu, làm ra tháp

phát lộc, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Anh Thuyết cho biết: Gia đình hiện có 3 cơ sở làm phát lộc, mỗi năm cung ứng ra thị trường vài nghìn chậu phát lộc, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương với thu nhập từ 120.000 -



Mỗi ngày anh Nguyễn Văn Giảng, thôn Duy Tân, xã Minh Tân (Đông Hưng) làm ra hàng chục sản phẩm từ cây phát lộc.

150.000 đồng/người/ngày. Ngoài ra, anh Thuyết còn mua cây nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm phát lộc cho hơn 10 gia đình khác. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, anh Thuyết thường xuyên nghiên cứu, chế tạo khung để cài tiền mẫu mã, đa dạng sản phẩm. Trước tháp phát lộc chỉ 3 - 5 tầng, rồi 11 - 15 tầng, giờ anh còn làm cả tháp 19 tầng. Ngoài tháp, anh còn tạo nhiều hình khác như lộc bình, hồ lô, lọ phát lộc các loại... Với nhiều kiểu dáng như vậy, mọi người có thể chọn sản phẩm thích hợp bày trong văn phòng, bàn làm việc, phòng khách, ban thờ thần tài...

Trước đây, người dân xã Minh Tân cũng gắn bó với nghề trồng lúa song do chân ruộng cao, cây lúa kém hiệu quả nên bà con mạnh dạn chuyển đổi sang trồng các loại cây cảnh, đào, quất và cây phát lộc. Cây phát lộc đã giúp người dân nơi đây phát tài, có cuộc sống sung túc. Chị Phạm Thị Hương, thôn Duy Tân cho biết: Gia đình trồng trên 1 mẫu phát lộc nguyên liệu nhưng mỗi năm vẫn phải mua thêm vài vạn cây mới đủ để làm chậu phát lộc, thuê thêm 5 lao động làm quanh năm. Các tháng cuối năm phải làm cả tới

mới đủ sản phẩm giao cho khách hàng, mỗi ngày làm gần 100 chậu. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình thu lãi từ 200 - 250 triệu đồng. Nhờ cây phát lộc, gia đình có điều kiện cho con cái ăn học, xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm đồ dùng tiện nghi phục vụ cuộc sống.

Dưới bàn tay khéo léo của người dân Minh Tân, các sản phẩm làm từ cây phát lộc ngày càng đa dạng, đẹp mắt. Chậu phát lộc chơi đẹp từ 1 - 2 năm, nếu khách chịu khó chăm, tỉa có thể chơi tới 3 năm. Phát lộc có ý nghĩa mang lại tài, lộc cho gia chủ nên cuối năm xã Minh Tân tập nập thương lái đến mua. Anh Lê Văn Môn, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết: Tôi thường sang xã Minh Tân mua chậu phát lộc về bán tại Hưng Yên, Hà Nội, Thái Nguyên... Các nơi tôi bán họ đều rất thích vì phát lộc của xã Minh Tân làm đẹp, nhiều mẫu mã, kiểu dáng độc, lạ, bền và đặc biệt là không có mùi.

Năm nay, sức tiêu thụ phát lộc và giá bán cao hơn năm ngoái nên người trồng và làm phát lộc có một mùa bội thu, hứa hẹn một cái tết đủ đầy.

TRUNG HIẾU

Nuôi bò trên đệm lót sinh học

Thời gian qua, nhiều mô hình chăn nuôi bò của nông dân huyện Vũ Thư đã khẳng định hiệu quả về kinh tế. Tuy nhiên, cùng với lợi ích thì việc phát triển đàn bò còn hạn chế do ảnh hưởng xấu đến môi trường từ lượng chất thải chăn nuôi bò chưa được xử lý. Mỗi đây, với sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn, gia đình ông Đoàn Văn Cường, thôn Năng Tĩnh, xã Vũ Hội (Vũ Thư) đã ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi bò tại trang trại, bước đầu cho thấy hiệu quả cao, khác biệt rõ rệt với chăn nuôi thông thường.

Ông Cường chia sẻ, ông bắt đầu nuôi bò từ năm 2016, quy mô chăn nuôi thường xuyên từ 40 - 50 con, hiện là 52 con bò sinh sản. Mặc dù đã quy hoạch chuồng trại khá khoa học, thoáng khí nên bề tổng thuận lợi cho công tác vệ sinh chuồng trại, chú trọng thực hiện vệ sinh, thu dọn phân bò hàng ngày nhưng bên trong chuồng trại vẫn

có mùi hôi nặng, những hôm có gió lớn thổi tạt mùi hôi vào khu dân cư. Ông đã nỗ lực nhưng không biết xử lý thế nào. Vừa qua, được Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện vận động, chuyển giao mô hình ứng dụng chăn nuôi bò trên nền đệm lót sinh học, ông Cường rất phấn khởi, hưởng ứng nhiệt tình.

Bà Lưu Thị Thu Hoài, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Vũ Thư cho biết: Triển khai mô hình này, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh hỗ trợ người chăn nuôi toàn bộ chế phẩm vi sinh, cán bộ của Chi cục, của Trạm trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật làm đệm lót sinh học chăn nuôi bò. Đệm lót được làm bằng các nguyên liệu: trấu, mùn cưa, vỏ lạc, xơ dừa... sử dụng chế phẩm EM thứ cấp phun đều lên nguyên liệu, sau đó đàn đều nguyên liệu ra nền chuồng, có độ dày khoảng 40cm, dày kín bằng bạt hoặc nilon. Sau

1 tuần, đệm lót lên men vi sinh, tiến hành thả bò vào chuồng để chân nuôi như bình thường. Đặc điểm của con bò là hàng ngày thải ra lượng phân, nước tiểu rất lớn, nếu không xử lý được sẽ gây ô nhiễm môi trường rất nặng. Nền chuồng là nền bê tông, nền đất như thông thường dễ khiến con bò - nhất là bò đang mang thai bị ngã do trơn trượt hoặc mất vệ sinh khiến bò bị bệnh lở mồm long móng; vào ban đêm, con bò không dám nằm hoặc bị chướng bụng do nền chuồng lạnh. Áp dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi bò có thể khắc phục hầu hết các hạn chế trên. Chúng ta đang cần chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường thì sử dụng đệm lót sinh học trong nuôi bò, chuồng trại rất vệ sinh, mùi hôi được xử lý triệt để do chất thải được các vi sinh phân hủy hết, góp phần bảo vệ môi trường. Công tác an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi bò được thực hiện có hiệu quả nhờ

ứng dụng đệm lót sinh học vì trong đệm lót chứa các vi sinh vật có lợi luôn hoạt động và sinh nhiệt sẽ ức chế và tiêu diệt vi khuẩn có hại, làm ấm phần chân, bụng cho bò giúp bò tiêu hóa tốt hơn, giảm hẳn tình trạng chướng bụng, bệnh lở mồm long móng, giúp người chăn nuôi hạn chế sử dụng thuốc thú y. Đối với nuôi bò sinh sản thì đệm lót sinh học còn xử lý dứt điểm tình trạng bò mẹ mang thai, bê con bị ngã do trơn trượt, gây thiệt hại kinh tế lớn. Chi phí làm đệm lót sinh học khoảng 110.000 - 120.000 đồng/m², thông thường sau 3 tháng bổ sung thêm giá thể (nguyên liệu trấu, mùn cưa, xơ dừa...) và sau khoảng 6 tháng thì thay thế nền đệm lót. Phần đệm lót sinh học này sau khi thay thế được tận dụng làm phân bón chất lượng cao cho cây trồng.

Ông Vũ Văn Hải, người lao động tại trang trại chăn nuôi bò sinh sản của gia đình ông Đoàn Văn Cường

không nhiều thế nhưng khu chuồng trại của bò vẫn rất khô, mát vệ sinh do chất thải của bò thải ra và nhiều ruồi muỗi. Chuồng lại cách nhà ở của gia đình khoảng 20m nên gia đình thường xuyên phải chịu tình trạng ô nhiễm môi trường do chăn nuôi. Ông Hòa rất mong muốn được hỗ trợ về chế phẩm vi sinh và kỹ thuật để thực hiện đệm lót sinh học cho chuồng trại nuôi bò của gia đình mình.

Gia đình ông Hà Văn Hòa, thôn Thanh Bản 1, xã Xuân Hòa (Vũ Thư) hiện có 3 con bò và 1 con bê. Hàng ngày ông chăn thả bò ngoài đồng, chỉ ban đêm và hôm trời mưa mới nhốt ở tại chuồng. Mặc dù số lượng bò ít và thời gian bò ở chuồng trại cũng

Bà Lưu Thị Thu Hoài, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Vũ Thư cho biết thêm: Mô hình ứng dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi bò của gia đình ông Đoàn Văn Cường là mô hình đầu tiên của huyện Vũ Thư và là 1 trong 16 mô hình toàn tỉnh được Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh hỗ trợ chế phẩm vi sinh. Địa bàn huyện hiện có trên 8.000 con trâu, bò, trong đó có một số trang



Nền chuồng khô ráo, sạch, ấm nhờ đệm lót sinh học, giúp đàn bò phát triển khỏe mạnh.

QUỲNH LƯU

trại chăn nuôi quy mô 20 con bò trở lên. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người chăn nuôi đầu tư kinh phí, chúng tôi sẽ hỗ trợ kỹ thuật để nhân rộng ứng dụng đệm lót sinh học tại nhiều trang trại, hộ chăn nuôi bò trên địa bàn huyện, góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi.